



## Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự Đại hội.

Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng ngày 20/5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự Đại hội về phía trung ương có: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng chứng minh Giáo

hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các chức tôn đức lãnh đạo Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ

Việt Nam. Về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HDND, UBND tỉnh.

(Xem tiếp trang 4)  
ĐÀO QUYÊN

## Không được để giải phóng mặt bằng chậm gây ảnh hưởng đến thu hút đầu tư

Đó là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh nghe UBND huyện Thái Thụy báo cáo công tác giải phóng mặt bằng (GPMB); Công ty Cổ phần Green i-Park báo cáo tiến độ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Liên Hà Thái sáng ngày 20/5.

Theo báo cáo của UBND huyện Thái Thụy, đến nay huyện đã tổ chức GPMB xong của 3.289 hộ đất nông nghiệp, 6 hộ đất ở, 1 doanh nghiệp và loại đất khác với tổng diện tích 510,1ha; tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB hơn 600 tỷ đồng. Huyện đang triển khai GPMB diện tích còn lại, trong đó tập trung nhận lực GPMB đối với các hộ đất chuyển đổi và đất giao thông thủy lợi sớm bàn giao cho nhà đầu tư hạ tầng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật và phục vụ dự án của nhà đầu tư thủ cấp.

Báo cáo tại cuộc họp, Công ty Cổ phần Green i-Park khẳng định đã tích cực phối hợp với huyện Thái Thụy tổ



Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

chức đẩy nhanh tiến độ và thực hiện tốt chính sách GPMB, an sinh xã hội. Công ty mong muốn sớm có đủ diện tích mặt bằng toàn bộ dự án để đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và kip

thời bàn giao đất cho các nhà đầu tư đã đăng ký đầu tư vào KCN Liên Hà Thái. Đặc biệt, Công ty đề nghị huyện (Xem tiếp trang 4)  
KHẮC ĐUẤN

## Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng

Sáng ngày 20/5, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho cán bộ, chuyên viên ngành giáo dục và nội vụ.

Tại lớp bồi dưỡng, 112 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên làm công tác thi đua, khen thưởng của Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng nội vụ, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố

và các đơn vị thuộc ngành giáo dục được phổ biến nội dung 3 chuyên đề: Hướng dẫn tổ chức, hoạt động của các khối thi đua và công tác khen thưởng năm học 2021 - 2022; cách trình bày báo cáo thành tích để nghị khen thưởng; tổ chức và hoạt động của hội đồng thi đua - Khen thưởng cấp cơ sở và công tác tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến; đóng

thời giải đáp các ý kiến của học viên về công tác thi đua, khen thưởng.

Thông qua lớp bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ, chuyên viên ngành giáo dục và nội vụ có thêm kiến thức, kỹ năng làm tốt công tác thi đua, khen thưởng ở cơ quan, đơn vị mình, từ đó tích cực thực hiện các phong trào thi đua hiệu quả hơn.

HỒNG QUÂN

## Chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 33 dự án

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 33 dự án được chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư với tổng số vốn tăng thêm gần 13.823 tỷ đồng, tăng 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Để có được kết quả đó, ngay từ đầu năm, tỉnh đã tích cực chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thu hút đầu tư và phát triển

sản xuất, kinh doanh theo hướng thực chất và hiệu quả; đồng thời, tích cực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, được các nhà đầu tư đánh giá cao. Trong dịp đầu xuân Nhâm Dần 2022, tỉnh đã tổ chức khởi công, động thổ 5 dự án, công trình trong và ngoài Khu kinh tế Thái Bình với tổng mức đầu tư gần 6.500 tỷ đồng. Ngoài

ra, tỉnh còn thành lập Trung tâm Hỗ trợ, xúc tiến đầu tư và phát triển tỉnh; Tổ công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Hàn Quốc; từ đó tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư để các dự án nhanh chóng được triển khai thực hiện.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai mạnh mẽ hơn nữa công tác xúc tiến, thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn; tiếp tục

triển khai thực hiện các kế hoạch như: đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách; tiếp tục rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và các điểm nghẽn, nút thắt trong thu hút đầu tư...  
MINH HƯƠNG

### ► ĐÔNG HƯNG

#### Thí điểm xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu ở 12 chi bộ

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, Huyện ủy Đông Hưng đã lựa chọn 12 chi bộ triển khai thực hiện thí điểm trong năm 2022.

Theo đó, loại hình chi bộ thôn, tổ dân phố có 3 chi bộ; loại hình chi bộ cơ quan hành chính có 3 chi bộ; loại hình chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp có 2 chi bộ; loại hình chi bộ trong lực lượng vũ trang có 2 chi bộ; loại hình chi bộ trong các doanh nghiệp có 2 chi bộ.

Để xây dựng 12 chi bộ kiểu mẫu, Huyện ủy Đông Hưng quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và kế hoạch thực hiện Đề án số 02 tới cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn huyện. Trong đó, chú trọng tập huấn, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các nội dung, tiêu chí chi bộ kiểu mẫu, quy trình thẩm định, công nhận và khen thưởng các chi bộ đạt chi bộ kiểu mẫu để cán bộ, đảng viên nắm vững nhằm xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu thực sự chất lượng.

THU HIỀN

### ► Người lao động trong Khu kinh tế Thái Bình và trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ

Nhằm hỗ trợ kịp thời cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ngày 28/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Ngày 9/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Theo đó, người lao động trong Khu kinh tế Thái Bình và trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà. Việc hỗ trợ sẽ được triển khai đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động.

Cụ thể, đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, điều kiện được hỗ trợ là phải ở thuê, trợ trong khoảng thời gian từ ngày 1/2/2022 đến ngày 30/6/2022, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, có hợp đồng lao động. Mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng.

Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động, điều kiện được hỗ trợ là phải ở thuê, trợ trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2022 đến ngày 30/6/2022, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, có hợp đồng lao động. Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Thời gian tiếp nhận hồ sơ hưởng hỗ trợ hết ngày 15/8/2022.

NGUYỄN CƯỜNG

## Tăng tốc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

(Xem trang 3)



Học sinh Trường THPT Quỳnh Côi tập trung ôn tập trước kỳ thi tốt nghiệp.